



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการ LTC ตำบลอีเซ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ



วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการ LTC ตำบล อีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประธานกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี ๒๕๖๘ และแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ



วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ โดยนายสุวรรณ โสดา นายองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน : ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ : ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นอื่นๆ จากภาคประชาชน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ประชามโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ณ บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ ๙ บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหนัก

หมู่ที่ ๖ บ้านพระหมู่ที่ ๒ และ บ้านแสง หมู่ที่ ๑





องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ มอบหมายให้ นายสุนทร วงศ์คำจันทร์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายประชาธิปไตย ถาวร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พันจำเอกประยูร โคตมูล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวจุฬารัตน์ ทรัพย์มาก นักพัฒนาชุมชน ประชาคมโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ บ้านน้อยดงเมืองหมูที่ ๙ บ้านแปะ หมูที่ ๔ บ้านหนองหนัก หมูที่ ๖ บ้านพระหมูที่ ๒ และ บ้านแสง หมูที่ ๑

ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ และพื้นที่ฟาร์มสุกร





วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ นำโดย นายอาทิตย์ คำเนาวิ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และ รพ.สต.อิเซได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการต่อไปอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกร

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ





วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย กรณีเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เกิดไฟไหม้บ้านเรือน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ





วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย กรณีเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดไฟไหม้ บ้านเรือนและลูกหลานบ้านใกล้เคียงโดยแบ่งเป็นเสียหายทั้งหมดจำนวน ๑ หลัง และเสียหายบางส่วน จำนวน ๒ หลังคาเรือนที่ประสบภัย ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณ ๐๒.๒๖ น. ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้ร่วมดำเนินการพิจารณาให้การช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการฟาร์มสุกร

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ณ พื้นที่ได้รับการร้องเรียน บ้านน้อยดงเมือง



วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการฟาร์มสุกร